
๑ 

(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙  คร้ังท่ี ๒        

วันศุกร์ที่  ๑๙  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

 

ผู้มำประชุม 

๑. นายพรศักดิ์   ละโลงสูงเนนิ  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

๖. นายสุชาติ  จติต์สวา่ง  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

๗. นายปิยวัฒน์   เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓ 

๘. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓ 

 ๙. นายวิวัฒน์    ภูมสิูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

 ๑๐. นายยันต์    วนิิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

๑๑. นายกิตตชัิย สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

๑๒. นายวิภู    บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๓. นางบันหยัด   เถาะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๔. นายคล้าย   ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

๑๕. นายอดิศร  ฮะสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

๑๖. นางสมควร   บังสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๙ 

๑๗. นายสามิตร ์  ศริิฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำประชุม) 

๑. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

 ๒. นายสมศักดิ์   พันเสนา  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๖ 

 

 

 



๒ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 

๒. นายระโหงษ์   โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 

๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 

๔. นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๕. นายศราวุธ  อยู่ชุมพล  นายช่างโยธา 

๖. นางสาวเนตรนภา โนนพลกรัง  นักวิชาการคลัง 

๗. นายอ านาจ  บริบูรณ์   นักวิชาการศกึษา 

๘. นางเสาวนีย์  ศรพีุทธรินทร์  หัวหนา้ส านักงานปลัด 

๙. นางสาวนฤิมล ไชยเทพา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๑๐. นางจารุณี  เครือสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๑. นางจินดารัตน์ ทรงสังข์  นักทรัพยากรบุคคล 

๑๒. นางสาวฐิติรัตน์ เทพสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 

๑๓. นางผกาภรณ์ สังขส์ูงเนิน  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 
 

 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่ อที่ประชุมสภา ฯ พร้อมแล้ว (ครบองค์ประชุม) นายพรศักดิ์   ละโลงสู งเนิน  

ประธานสภา ฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
   

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๑.๑ -ไม่ม-ี 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ๑.๒ เชญิผูร้่วมประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - ขอแจ้งกิจกรรมของกองการศึกษา ฯ 

(นักวิชาการศกึษา)  ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ของ อบต.   

นากลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ สนาม

กีฬากลางหมู่บ้าน หมู่  ๙  ต าบลนากลาง  รวม ๑๒ ทีม       

ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  รอบแท้คัดออก (น๊อคเอาท์) 

เหลือ ๘ และ ๔ ทีม ตามล าดับ 

  ๒. งานส่งมอบศูนย์เด็กเล็กบ้านนาใหญ่  โดยบริษัท

คอตโต้  สนับสนุนงบ  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  ก่อสร้างลาน

คอนกรีตและอื่น ๆ แล้วเสร็จก าหนดส่งมอบในวันที่  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ บ้านนาใหญ่ 



๓ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา - ขอแจ้ง ดังนี้ 

(นักวิชาการสาธารณสุข) ๑. ท่านใดประสงค์ขอรับถังขยะก็มาเขียนค ารอ้งได้แลว้ 

 ๒. ท่านใดจะขอรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ขอรับได้ที่ รพ.สต.นาใหญ่ 

โดยติดต่อ อปพม. ให้ช่วยฉีดหมา (สุนัข) แมว 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง - สถานะการเงนิ - การคลัง อบต.นากลาง 

(นักวิชาการคลัง) รายรับ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ๑. จัดเก็บเอง  ๑๙,๐๒๘,๘๗๓.๔๔.-บาท  สูงกว่า

ประมาณการ  ๒,๑๑๒,๕๖๓.๔๔.-บาท 

  ๒. ภาษีจัดสรร  ๑๕,๙๔๘,๗๐๑.๔๐.-บาท  ต่ ากว่า

ประมาณการ  ๑,๔๓๓,๑๘๘.๖๐.-บาท 

  ๓. อุดหนุนทั่วไป  ๕,๙๕๓,๗๑๔.๘๔.-บาท  ต่ ากว่า  

๑,๐๔๖,๘๖๐.-บาท 

  ต่ ากว่าประมาณการ ตั้งไว้  ๓๖๗,๔๘๕.๑๖.-บาท 

 รายจ่าย  ประมาณการ  ๔๑,๒๙๘,๒๐๐.-บาท  จ่ายจริง  

๑๘,๕๖๒,๔๐๖.๘๙.-บาท   

คิดเป็น  ๔๔.๙๗ % 

    คงเหลือ  ๒๒,๗๓๕,๗๓๓.๒๒.-บาท 

 - เงินสะสม  ณ  วันที่  ๑๘  สิ งหาคม ๒๕๕๙  คงเหลือ  

๔,๙๒๖,๓๒๐.๙๕.-บาท 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - แผนงานตามตัวชีว้ัดที่กรมส่งเสริม ฯ  ก าหนดไว้  หาก อบต. 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)  ด าเนินการตามแผนงานได้มาก  แสดงว่ามีประสิทธิภาพการ

จ่ายถูกต้องตามแผนงานที่วางไว้  แสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็น

การวัดความสัมฤทธิ์ผลงานของการจ่ายเงินเป็นตัวชี้วัด    

อย่างหนึ่ง 

 

 

 



๔ 

นางเสาวนยี์  ศรีพุทธรินทร์ - แผนงานส านักงานปลัด 

(หัวหนา้ส านักงานปลัด)  ๑. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี    

ปี ๒๕๕๙  ร่วมกับ บริษัททิปโก้  ในวันที่   ๒๒  สิงหาคม  

๒๕๕๙   ณ ที่สาธารณประโยชน์หนองปักใจ 

  ๒. โครงการอบรมจริยธรรม ฯ  ก าหนดวันที่  ๒๓  

สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ อบต.นากลาง  โดยวิทยากรจาก ปปช.  

และพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่าสาละวัน 

  ๓. โครงการนายอ าเภอสูงเนินและท้องถิ่นอ าเภอ     

สู งเนินตรวจเยี่ ยมพบปะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., 

ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานทุกคน  โดยก าหนดตรวจ

เยี่ยมในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ ส านักงาน อบต.   

นากลาง 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - ขณะนีก้องชา่งได้ออกแบบและก าหนดราคากลางในการ 

(นายชา่งโยธา) ด าเนินการก่อสร้างตลาดชุมชน  เพื่อการส่งเสริมอาชีพและ

สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ขายสินค้า  ประชาชนชาวต าบล

นากลาง งบประมาณ ๒.๘ ล้านบาท  คาดว่าจะสามารถ     

ท าสัญญาได้ในปีงบประมาณนี้ 

 - กองช่างได้ออกแบบและประมาณราคาโครงการตาม

ข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๐ เสร็จในวาระที่ ๑ แล้ว 

นายชว่ง  บุตรดี - ขอแจ้งข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานซ่อมแซมบ่อโยก  เนื่องจาก 

(รองประธานสภา อบต.นากลาง) น้ าประปาบ่อโยก หมู่ ๖ ได้มีการรื้อถอนแต่ไม่ได้ติดตั้งไว้ท าให้

ประชาชนไม่ได้ใช้น้ า 

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - ประปาใต้ดินแบบมอืโยก  ทราบจากกรมทรัพยากรน้ า 

(นายชา่งโยธา) บาดาลว่าปัจจุบันนี้ เลิกผลิตแล้ว  หากเป็นของเดิมต้อง

ซ่อมแซมใชเ้อง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขอแสดงความเห็น ดังนี้ 

(นายก อบต.นากลาง)  ๑ . ปั จ จุ บั น มี ค ว าม ขั ด แย้ งกั น ห ล าย ท้ อ งถิ่ น           

บางท้องถิ่นไม่ท าโครงการก็มี 



๕ 

  ๒ . บ ริษั ท คอต โต้ ได้ ส นั บ สนุ นศู น ย์ เด็ ก เล็ ก  ฯ         

ต้องขอขอบคุณอ านาจ (ดุ่ย) ซึ่งเป็นผู้ประสานอย่างดี  และเอา

ใจใส่อย่างดเียี่ยม 

    ๓. การสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสาธารณสุขก็ขอ

อะไรมาก็ใหเ้พราะดูแลสุขภาพประชาชน 

  ๔. การไฟฟ้าคาดว่าจะส่งประมาณการ เรื่อง ขยาย

ไฟฟ้าและติดตัง้โคมไฟฟ้ามาเร็วนี้ 

  ๕. งานกีฬา ขอเชิญชวนผู้น าท้องถิ่น, ท้องที่  ๑ ปี      

มี ๑ หน ขอให้ท่านมาร่วมกิจกรรมด้วย หากติดขัดก็ขอให้

มาร่วมในวันเปิด, วันปิดกีฬา ก็ได้ 

  ๖. งานปลูกป่า ฯ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท าเล 

หนองปักใจ ก็ขอเชิญทุกภาคส่วน 

  ๗. กรณี บริษัททิปโก้ ขออนุญาตท าลานคอนกรีต

หน้าโรงงานทิปโก้  กระผมได้พิจารณาอนุญาตและจะลงนาม

ในแบบแปลนก่อสรา้งตอ่ไป 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา ฯ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)          สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ (รายละเอียดปรากฏตามส าเนา) ได้แจกจ่ายให้สมาชิก

สภา ฯ ทุกท่านไปแล้ว  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข

หรอืไม่  ถ้าไม่มขีอมตสิภา ฯ 

มตสิภาฯ  - รับรองมตสิภาเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถำม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่ม ี– 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

 

 

 
 



๖ 

ระเบียบวำระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จ 

       แล้ว  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๔.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติ อบต.นากลาง 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(ในวาระที่ ๒) 

   การที่ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่าง ฯ 

ดังกล่าวโดยละเอียดแล้วเสร็จ  และมีข้อแก้ ไขเพิ่ ม เติม      

เชญิ (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และเลขานุการสภา ฯ 

ได้ เ ชิญ คณ ะกรรมการป ระ ชุม  ฯ  เพื่ อ เลื อ กป ระธาน

คณะกรรมการและเลขานุการไปแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  

๒๕๕๙ 

นายวิภู  บัลลังค์  - การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยพิจารณารายละเอียดมีการ

แปรญัตติเพิ่มเติม  บางรายการขอปรับลด  และแปรญัตติเป็น

รายการขึ้นใหม่โดยนายก อบต.นากลาง เป็นผู้รับรองแล้ว     

ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เมื่อวันที่  ๑๖  

สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

นากลาง (ช้ัน ๒) 

   ในการนี้ ขอให้สมาชิกสภา อบต. ผู้เสนอค าแปรญัตติ

ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมสภา ฯ 

   ก่อนผู้เสนอค าแปร ฯ จะชี้แจง ให้เลขานุการสภา ฯ

แจ้งข้อกฎหมายใหท้ี่ประชุมสภา ฯ ทราบด้วย 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - การพิจารณาร่าง ฯ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ ฯ อาศัย 

(ปลัด อบต.นากลาง) อ านาจตามความใน มาตรา ๗๑  แห่ง พรบ.สภาต าบล ฯ 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯ     

ข้อ ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๙, ๖๐ 

   กล่าวสรุป สาระส าคัญ ๆ ข้อ ๔๙, ๕๐, ๕๐ เป็นการ

พิจารณาและวิธีการรวมถึงการส่งเอกสารแห่งร่าง ฯ และข้อ 

๕๙, ๖๐ เป็นกรณีข้อห้ามและข้อยกเว้นในการแปรญัตติ ฯ 

   ในการประชุมสภา ฯ การพิจารณาร่าง ฯ ในวาระที่ ๒ 

นี้  เมื่อสภา ฯ ตั้ งคณะกรรมการสามัญ  จ านวน ๕ ท่าน       

ตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๐๓ (๑) และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอ



๗ 

ค าแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  และมี

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ ท่าน  ในวันที่ ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๙  การประชุมสภา ฯ ในวาระที่ ๒ นี้ การแปร

ญัตตินั้นอาศัยอ านาจตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับการประชุม ฯ  

การพิจารณาร่างให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร

ญัตติหรอืที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา ฯ 

จะลงมติให้เป็นอย่างอื่น  โดยปกติตามระเบียบ ฯ แปรญัตติ

ปรับลดได้แต่จะแปรญัตติเพิ่มเติม หรือ เป็นรายการใหม่

ต้องห้าม  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น     

หรือ ผู้บริหารท้องถิ่ นแปรญั ตตินั้น เอง  ในวาระที่  ๒ นี ้

อภปิรายซักถามได้อย่างกว้างขวาง 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - เชญิท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้เสนอค าแปรญัตติไว้เชญิ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - กระผมเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 

(คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) - กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - ขอแปรญัตติลดรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์  หน้า ๑๑๗    

ข้อ ๕.๓ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (ข้อ ๕.๓.๑ 

รายการถังขยะ) ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ขอแปรญัตติลดลง  

๖๗,๕๐๐.-บาท  คงเหลอืตั้งจา่ย  ๑๓๒,๕๐๐.-บาท 

  เหตุผลและความจ าเป็น  เพื่อให้การบริหารราชการ  

มีประสิทธิภาพขึ้น   และขอแปรญั ตติ เป็ นรายการใหม่        

และนายก อบต. (ผูบ้ริหารท้องถิ่น) ได้ให้ค ารับรองแล้ว 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมได้รับรองแล้ว 

(นายก อบต.นากลาง) 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ขอแปรญัตติ เป็นรายการขึน้ใหม่เป็นค่าเงินอุดหนุน 

(คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานของ อสม. ประจ าหมู่บ้าน  

เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐.-บาท    

เหตุผลและความจ าเป็น  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่  ๙  ต าบลนากลาง หมู่ละ 

๗,๕๐๐.-บาท  รวม ๙ หมูบ่้าน เป็นเงิน  ๖๗,๕๐๐.-บาท 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามประการใด 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) หรอืไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมตสิภา ฯ 



๘ 

ที่ประชุมสภา ฯ - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง - ส ำนักงำนปลัด 

(คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) กระผมเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 

- ขอแปรญัตติลดรายจ่าย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

อื่น ๆ  (หน้า ๕๗ ข้อ ๔.๓.๕ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)  

ตั้ ง ไว้  จ านวน  ๔๐๐ ,๐๐๐ .-บาท   ขอแปรญั ตติ ลดลง  

๑๕,๐๐๐.-บาท  คงเหลอื ตั้งจา่ย  ๓๘๕,๐๐๐.-บาท 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารราชการให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

- แปรญัตติเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่และผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้    

ค ารับรองแล้ว 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน   - กระผมให้ค ารับรองแล้ว 

(นายก อบต.นากลาง) 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง - แปรญัตติเป็นค่าหมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุนส่วน  

(คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ)  ราชการ  รายการอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีให้อ าเภอ     

สูงเนิน  จ านวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ ฯ ในงานรัฐพิธีส าคัญ ๆ ของชาติ  

และอื่น ๆ ตามโครงการ ฯ  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามใด ๆ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)       หรอืไม่  หากไม่มี กระผมขอมตสิภา ฯ  

มตสิภา ฯ - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง   - ส ำนักงำนปลัด 

(คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) - ขอแปรลดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย     

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

อื่ น  ๆ   ร าย ก ารค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก าร เลื อ ก ตั้ ง   จ า น ว น  

๓๘๕,๐๐๐.-บาท  ขอแปรญัตติลดลง  ๘๕,๐๐๐.-บาท  

คงเหลือ ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารราชการ 

- แปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย และผู้บริหารท้องถิ่น อบต.     

นากลาง ได้มารับรองแล้ว 



๙ 

- แปรญัตติเพิ่มเติมเป็นหมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

อื่น ๆ  หน้า ๕๘  ข้อ ๔.๓.๙  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  แปรเพิ่มเติมรายจ่าย 

เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท  รวมมีเงนิ ตั้งไว้  ๒๘๕,๐๐๐.-บาท 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามหรือไม ่   

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ถ้าไม่มี ขอมตสิภา ฯ 

มตสิภา ฯ - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง    - ส ำนักงำนปลัด 

(คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) - ขอแปรลดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย     

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

อื่ น  ๆ   ร าย ก ารค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก าร เลื อ ก ตั้ ง   จ า น ว น  

๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ขอแปรญั ตติลดลง  ๕,๐๐๐.-บาท  

คงเหลือ ตั้งจา่ยไว้  ๒๙๕,๐๐๐.-บาท 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารราชการ 

- แปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย และผู้บริหารท้องถิ่น (นายก 

อบต.นากลาง) ได้ให้ค ารับรองแล้ว 

- ขอเพิ่มเติม  หมวดค่าสาธารณูปโภค  หน้า ๖๐  ข้อ ๖.๕  

ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  

แปรเพิ่มเติม  ๕,๐๐๐.-บาท  รวมมีตั้งจ่ายไว้  ๕๕,๐๐๐.-

บาท 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามใด ๆ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   หรอืไม่ ถ้าไม่มีขอมตสิภา ฯ 

มตสิภา ฯ - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - การขอมตติามรายการเสนอค าแปรญัตติมานั้น 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ประธานสภา ฯ ได้หารือต่อที่ประชุมประกอบกับระเบียบ ฯ 

เป็นการขอมติรายข้อ  จากหลังไปหน้าแล้วตามค าเสนอของผู้

แปรญัตติและนายก อบต. ได้มีค ารับรองตามระเบียบแล้ว  

เป็นการตอ้งดว้ยระเบียบกฎหมายแล้ว 

  เมื่อได้มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดหรือผู้บริหารท่านใด

อภิปรายใด ๆ แล้ว กระผมในนามประธานสภา ฯ จะขอมติ

สภา ฯ ว่าท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

อบต.นากลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 



๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการแปรญัตติในวาระที่ ๒ (เต็มสภา) โปรดยก

มอื 

มตสิภา ฯ - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ปรับปรุงแผนพัฒนาต าบลนากลาง ๓ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมยื่นญัตตเิพื่อสภา ฯ ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง 

(นายก อบต.นากลาง) แผน ๓ ปี อบต.นากลาง จะเห็นได้ว่างบประมาณปี ๒๕๕๙  

ตั้งงบประมาณ ๔๑ ล้านบาท  ใช้จ่ายเพียง ๑๘ ล้านบาท    

คิดเป็น ๔๔ % เท่านั้น  ติดขัดเรื่องสถานที่ ที่ดินที่ด าเนินการ

โครงการไม่ได้ ประกอบกับมีเงินคงเหลือและมีรายจ่ายบาง

รายการที่ไม่มี/ หมดความจ าเป็นที่จะต้องจ่าย เพื่อให้การใช้

จ่ายมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการเป็นประโยชน์ต่อ

ราชการและประชาชนโดยรวม  กระผมประสงค์จะมีญัตติโอน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต่อไป  แต่โครงการ

แผนงานจะต้องปรากฏในแผน ฯ ปี ๒๕๕๙  ดังนั้น จึงขอความ

กรุณาให้สภา ฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ

ปรับปรุงแผน ฯ จ านวน ๔ โครงการ/ แผนงาน ฯ ให้บรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ ต่อไป  ขอให้สภา ฯ ได้โปรด

พิจารณามอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงกฎหมาย

และแผนงาน ฯ 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - การปรับปรุงแผน ฯ สามารถท าได้ตามระเบียบ ฯ มท.ว่า 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) ด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งการปรับปรุงแผน ฯ 

ครั้งนี้ เป็นร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ (เป็นกรณีเพิ่มเติมโครงการใหม่)  โดยมี

รายการที่ ผู้บริหารเสนอไว้มี โครงการรายละเอียดดังนี ้         

(ปี ๒๕๕๙ ) บรรจุในแผนงาน ฯ ปี ๒๕๕๙ 

  - ปี ๒๕๕๙   

   ๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  

จ านวน  ๑  คัน 

   ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนบริเวณป้าย

ส านักงาน อบต.นากลาง 



๑๑ 

   ๓. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้อง

ประชุมสภา อบต.นากลาง ช้ัน ๓) 

   ๔. โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกล

อัตโนมัติแบบไร้สาย 

   โดยวัตถุประสงค์ เป้าหมายและรายละเอียดโครงการ

ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจา่ยให้ท่านสมาชิกก่อนหน้าแล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามใด ๆ เชิญ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   หากไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายใด ๆ กระผมขอมติสภา 

ฯ ว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ฯ แก้ไข ฉบับที่ ๓ หรือไม่ ท่าน

ใดเห็นชอบโปรดยกมอื 

มตสิภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  - ในระเบียบวาระอื่น ๆ ท่านอื่นใดมีเรื่องอะไรจะเสนอเชญิได้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ครับ 

นายเฉลิมจิตต ์ ฮันสูงเนิน - ดิฉันมีความประสงคจ์ะให้ทาง อบต.นากลาง สนับสนุน 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๑) กระจกโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - หมู ่๒  ก็ประสงค์จะติดตัง้กระจกโค้งตามทางโค้งทางแยก 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๒) ด้วย 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด - ขอเสนอแทนประชาชน หมู ่๓ อยากจะของบ อบต.   

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๓)      สร้างฝายห้วยบ้าน หมู ่๓ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - ควรเสนอของบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและท าฝาย 

(ปลัด อบต.นากลาง) เพื่อกักเก็บน้ าจะดีมาก  และควรก่อสร้างช่วงน้ าลด/ ฤดูแล้ง

จะดีกว่า  หรือหากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนควรร้องขอนายก 

อบต. ให้เสนอญัตติเพื่ออนุมัติต่อสภา ฯ ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ

แก้ไขความเดือดรอ้นให้ราษฎร หมู ่๓ จะดีมาก 

นายยันต์  วินจินัยภาค - ขอกระจก หมู ่๔ สักจุดก็คงจะดี เพื่อลดอุบัติเหตุท้องถนน 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๔) 

นายกิตตชัิย  สุวรรณ์ - การเสนอโครงการ เสนอก่อนไม่ได้ด าเนินการแต่เสนอทีหลัง 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๕) ท าเร็วเสร็จก่อน 

นายชว่ง  บุตรดี  - กรณีรถผู้ป่วย EMS มีแต่รถไม่มีหมอประจ ารถ อยากใหม้ี 

(รองประธานสภา อบต.นากลาง) หมอประจ ารถจะดกีว่า 

  - เดิมมีหอกระจายข่าว พอซื้อแล้วกลับไม่สร้างคืนและ

ประชาชนขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  สมควรมาก ๆ    



๑๒ 

ขอมติสนับสนุนอย่างยิ่งควรจัดหาระบบกระจายเสียงทางไกล

อัตโนมัติแบบไร้สายโดยเร็ว  ผู้น าท้องที่พูดและขอมาเนิ่นนาน

ยังไม่ได้สักทีควรด าเนินการมาก ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลลงทะเบียนเกษตร, การจ่ายเงิน ๆ 

ทอง ๆ, งานสาธารณสุข และงานประชามติเลือกตั้งต่าง ๆ    

ให้นายก อบต. (ฝา่ยบริหารด าเนินการโดยด่วน) 

  - รถที่จะจัดหา กระผมส่วนตัวผมอยากให้ อบต. จัดซื้อแบบ

ตอนเดียว ประหยัดงบประมาณ 

  - เรื่องประปาบ่อโยก ฝาก อบต.นากลาง ด าเนินการให้ด้วย

เพราะประชาชนอยากใช้น้ า 

นายวิภู  บัลลังค์  - บ้านผม หมู ่๗ ก็อยากได้กระจกโค้งดว้ย ติดตามแยกจะ 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๗) ช่วยลดอุบัติเหตุรถชนกัน 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - ดิฉัน ขอให้ อบต. ซือ้รถยนต์สว่นกลางแบบมีแคป เพื่อคน 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๗) โดยสารด้วย เพราะตอนเดียวนั่งไม่สะดวก 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ทางแยกและโค้ง หมู ่๘ จ าเป็นต้องติดตัง้กระจกโค้ง 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๘)        ฝากนายก อบต. จัดหาให้ด้วย ทุกวันนี้เลี้ยวรถทีก็จะชนกัน

แทบทุกวัน  คนมากขึ้นในนากลางและรถก็มากมายสมควร

จัดหามาติดตั้งบริการประชาชนผู้สัญจรเลย  ในส่วนรถยนต์

ต้องซือ้เป็นแคปจึงจะดี 

นางสมควร  บังสูงเนิน - ขอสนับสนุน 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๙)  ๑. ไฟเตือนวับวาบแบบโซล่าเซลล์  จ านวน ๑ จุด 

และขอสนับสนุนกล้อง 

   ๒. กระจกโค้งบริเวณวงเวียน โค้งสามแยก หมู่ ๙ 

จ านวน ๑ จุด ออกพืน้ที่ด้วย 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - การป้องกันและมาตรการสง่เสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน 

(ปลัด อบต.นากลาง)  เป็ นน โยบายรัฐบาล  และ คสช. โดยมีกรมส่ ง เสริม  ฯ           

ท าหนังสือแจ้งให้ อปท. ด าเนินการสามารถด าเนินการได้หาก

มีงบประมาณก็สมควรบริการสาธารณะให้ประชาชนใน

ภาพรวมได้ 

นางฐิตภิัค  กะการดี - อยากให ้อบต.นากลาง ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ าด้วย 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๑)   เพื่อบริการประชาชนมาติดต่อราชการหรือแขกต่าง ๆ จะได้

รับรองแขก, ประชาชนได้ไม่อายเขา 

 

 



๑๓ 

นายวิวัฒน์  ภูมสิูงเนิน - กระผมขอสนับสนุน หมู ่๔ คือ อยากได้ป้ายสัญญาณเตอืน 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๔) เพื่อลดความเร็วถนนบริเวณสี่แยก หมู่ ๔ เชื่อม หมู่ ๗  เช่น 

ป้ายเตอืนเขตลดความเร็ว (ชุมชน) 

นายวิภู  บัลลังค์  - งานปรับภูมทิัศนค์วรมีการวางระบบน้ าพุ (ขุดบ่อ) และท า 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๗) แบบน้ าตก คล้าย ๆ รีสอรท์ ตา่ง ๆ เขาท าจะสวยงามมาก 

นางสมควร  บังสูงเนิน - หมู ่๙  บริเวณจุดเสี่ยงควรมีการติดตัง้ไฟเตอืนวับวาบแบบ 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๙)   โซล่าเซลล์สัก ๑ ต้น ฝาก อบต. หากพอมีงบเหลือจ่ายช่วย

สนับสนุนในการบริการสาธารณะด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภา อบต. หรอืผูเ้ข้าร่วมท่านใด 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) จะเสนอเรื่องข้อราชการประการอื่นใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขณะนี้

หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ตามที่กระผมได้เสนอขอ

หารือในการประชุมในวาระที่ ๓ ก าหนดเป็นวันอังคารที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙  การแต่งกายชุดสุภาพ จะได้เชิญเป็นหนังสือ

อีกครั้ง ฝากเลขานุการสภา ฯ ท าเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย  ถ้าไม่มีอะไรต่อแลว้ ขอเลิกประชุมสภา ฯ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๕ น. 
 

 

 
 

       (ลงช่ือ)     สามิตร์  ศิรฤิกษ์    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศริิฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  วันที่  ๑๙  

สิงหาคม  2๕๕๙  เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ .......เดือน.....................พ.ศ. 255๙        

เวลา.........น. 
 

 

 
 

           (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายคล้าย  ตว้มสูงเนิน) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสมศักดิ์  พันเสนา) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง) 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  2๕๕๙  แล้ว ในคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๓๐                  

เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 255๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

นากลาง (ช้ัน ๓) 

 

 

(ลงช่ือ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ) 

     

 

 

 


